

BÁO CÁO
Hoạt động thương mại biên giới tỉnh Gia Lai
9 tháng năm 2018

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - chính trị trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Gia Lai cũng như hoạt động thương mại biên giới của tỉnh với Vương quốc Campuchia cơ bản ổn định, riêng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới suy giảm so với cùng kỳ.

Hàng hóa xuất nhập khẩu không có sự thay đổi lớn, hầu hết vẫn các mặt hàng truyền thống từ trước đến nay. Xuất khẩu chủ yếu là: hàng bách hóa tổng hợp, năng lượng điện... Nhập khẩu chủ yếu là gỗ nguyên liệu các loại, hàng nông sản (sắn lát khô, hạt tiêu đen, hạt điều), hoa quả (quả ổi tươi, trái thanh long, quả xoài...), cao su tự nhiên. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua khu vực biên giới trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 67,68 triệu USD giảm 43,6% so với cùng kỳ do nhập khẩu sắn lát giảm, nhập khẩu gỗ qua các cửa khẩu phụ giảm mạnh.

Tình hình thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt được những kết quả tích cực. Các đơn vị chức năng đã triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý nhà nước trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người và phương tiện, kiểm dịch động thực vật, chống buôn lậu và gian lận thương mại..., đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động thương mại qua biên giới của tỉnh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua biên giới:

a. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa:

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình xuất nhập khẩu qua khu vực biên giới cơ bản ổn định, công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh luôn được chú trọng. Hầu hết các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu đều có ý thức chấp hành tốt các quy định về pháp luật hải quan.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 67,68 triệu USD giảm 43,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh chủ yếu ở mặt hàng gỗ nguyên liệu, nông sản (sắn lát). Nguyên nhân do hiện nay tình chủ trương ngừng hoạt động các cửa khẩu phụ, lối mở có nhập khẩu gỗ trên tuyến biên giới với Campuchia. Nhập khẩu sắn lát gặp khó khăn do cạnh tranh giá với thị trường Thái Lan, Trung quốc; phía biên giới tỉnh Ratanakiri giáp Việt Nam có nhà máy chế biến tinh bột sắn đã đi vào hoạt động... nên đã hạn chế lượng sắn lát nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Trong đó:

- Xuất khẩu ước đạt 10,14 triệu USD với một số mặt hàng chủ yếu: Hàng bách hóa 4,17 triệu USD; năng lượng điện 3,3 triệu USD và một số hàng hóa khác.

- Nhập khẩu đạt 57,53 triệu USD, giảm 49,28% so với cùng kỳ

Mặt hàng chủ yếu là Gỗ nguyên liệu 23,81 triệu USD giảm 61,3% so với cùng kỳ, sắn lát 40.000 tấn/ 6,4 triệu USD giảm hơn 60% về lượng và giá trị so cùng kỳ, hạt điều 14.000 tấn/ 23 triệu USD giảm 23,4% về lượng và 10,57% về giá trị, đậu nành, lạc vỏ, hoa quả...

b. Hoạt động xuất nhập cảnh:

Trong 9 tháng đầu năm 2018 có hơn 79.455 lượt người xuất nhập cảnh, hơn 40.000 lượt người xuất nhập biên, 7.936 lượt phương tiện xuất nhập cảnh và hơn 23.000 lượt phương tiện xuất nhập biên.

Trong đó, phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập chủ yếu là các phương tiện cá nhân phi thương mại, các phương tiện vận tải hành khách theo tuyến cố định. Hành khách xuất nhập cảnh chủ yếu là cư dân hai bên cửa khẩu qua lại buôn bán hàng hóa nông sản, một số thương nhân trong nước và ngoài nước qua lại giao dịch mua bán gỗ, cư dân khu vực biên giới qua lại đi chợ và thăm thân... hầu hết đều chấp hành tốt quy định của pháp luật.

2. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, giữ gìn an ninh trên tuyến biên giới Campuchia:

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thời gian qua nhìn chung chưa có vấn đề nổi cộm, các vụ việc diễn ra nhỏ lẻ. Tuy vậy vẫn còn diễn biến phức tạp đặc biệt là các tháng trước, trong dịp Tết nguyên đán chủ yếu là buôn bán vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại nhập lậu, pháo nổ, gỗ, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu...

Công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa luôn được tăng cường. Các lực lượng chức năng: Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục hải quan Gia Lai - Kon Tum, UBND các huyện biên giới... đã thường xuyên trao đổi thông tin, có kế hoạch phối hợp trong kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, xuất nhập cảnh người và phương tiện, chống buôn lậu qua biên giới, tuần tra kiểm soát khu vực biên giới... đã thu được những kết quả đáng kể, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và bình ổn thị trường vùng biên giới.

Kết quả 9 tháng năm 2018, các lực lượng chức năng đã xử lý hơn 89 vụ vi phạm trong lĩnh vực an ninh biên giới, buôn lậu, khai thác vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, 27 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan... Trong đó: đã xử lý 17 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới chủ yếu các mặt hàng gỗ, thuốc lá điếu, pháo nổ... thu giữ hơn 20.000 gói thuốc lá các loại, hơn 40 m³ gỗ, pháo nổ... và nhiều tang vật vi phạm khác.

3. Tình hình hoạt động Khu kinh tế Cửa khẩu Lệ Thanh:

- Tình hình thu hút đầu tư:

Trong 9 tháng đầu năm, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án với tổng vốn đăng ký là 334,6 tỷ đồng ; chấm dứt hoạt động 01 dự án đầu tư (Siêu thị miễn thuế của Công ty cổ phần Hoàng Nhung do Công ty không có khả năng thực hiện dự án đầu tư). Đến nay, Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) có 19 nhà đầu tư, thực hiện 26 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 725,3 tỷ đồng (tăng 83% so với cùng kỳ năm 2017); tổng vốn đầu tư đã thực hiện 180,1 tỷ đồng (tăng 65% so với cùng kỳ năm 2017), đạt 24,8% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Trong tổng số 26 dự án, có 10 dự án đã đi vào hoạt động, 09 dự án đang xây dựng và 07 dự án đang làm thủ tục thuê đất. Các dự án tại Khu Trung tâm

KKTCK tập trung chủ yếu là kinh doanh thương mại, dịch vụ, kinh doanh kho bãi phù hợp quy hoạch. Riêng Khu công nghiệp - KKTCK quốc tế Lệ Thanh có 02 dự án đầu tư chế biến sản xuất gỗ, hàng nội thất xuất khẩu và 01 dự án đầu tư sản xuất chế biến dầu thực vật.

- Hoạt động Bến xe:

Bãi đậu xe vận tải hành khách được đầu tư xây dựng đảm bảo các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa đi và đến cửa khẩu. Hệ thống đường giao thông, bãi đậu xe vận tải hành khách, bãi đậu xe nông sản... đã cơ bản đầy đủ, hoàn thiện góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải, thương mại tại cửa khẩu phát triển hơn trong thời gian tới.

- Khu trung tâm thương mại:

Số lượng người tham gia mua bán tại cửa khẩu tăng chủ yếu tập trung vào mùa vụ nông sản. Mật độ dân cư tại khu vực biên giới thấp nên hoạt động kinh doanh mua bán tại chợ cửa khẩu chưa phát triển. Chợ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thường xuyên duy trì khoảng 40 hộ kinh doanh buôn bán.

Ban Quản lý Khu kinh tế đang triển khai việc miễn tiền cho thuê quầy, sạp, kiốt theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương có nhu cầu kinh doanh, mua bán tại Chợ cửa khẩu.

4. Một số hoạt động khác:

- Hoạt động kiểm dịch thực vật:

Trạm Kiểm dịch thực vật đã phối hợp với lực lượng Hải quan và Biên phòng thực hiện kiểm dịch thực vật, kiểm tra an toàn thực phẩm, không có trường hợp khiếu nại, tố cáo từ các khách hàng; các chủ lô hàng chấp hành tốt các quy định về kiểm dịch thực vật, đảm bảo tốt cho công tác hoạt động thương mại biên giới tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đi vào nề nếp, đúng quy định.

Tổng số 364 bộ hồ sơ được tiến hành kiểm tra và cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật chủ yếu là hàng nông, lâm sản gồm: gỗ nguyên liệu các loại, sản lát khô, hạt điều, hạt đậu xanh, hạt tiêu đen và hoa quả. Qua kiểm tra, các lô hàng bảo đảm hồ sơ pháp lý; chưa phát hiện thấy đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam và sâu bệnh hại lạ.

Đã kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu cho 201 bộ hồ sơ phần lớn là hàng nông sản. Qua kiểm tra các lô hàng có kết quả kiểm tra hồ sơ, ngoại quan đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trình tự cấp giấy Chứng nhận được triển khai thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn.

- Công tác kiểm dịch y tế:

9 tháng đầu năm đã thực hiện kiểm dịch y tế hơn 31.000 người nhập cảnh, hơn 32.000 người xuất cảnh và 1.150 người quá cảnh. Qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh truyền nhiễm.

Hoạt động kiểm dịch y tế đối với hàng hóa chưa thực hiện được do khu vực cửa khẩu chưa có hệ thống Barie kiểm soát hàng hóa một cách chặt chẽ, thiếu trang thiết bị và nhân lực phục vụ, thiếu sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng.

- Hoạt động vận tải:

Hệ thống giao thông chính kết nối giữa hai tỉnh biên giới phía Việt Nam là Quốc lộ 19, phía tỉnh bạn là Quốc lộ 78 thông qua cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

dảm bảo thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu lưu chuyển của người và phương tiện tham gia giao thông. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển người và hàng hóa qua lại giữa hai nước nói riêng và khu vực nói chung, đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội của hai nước và khu vực.

Đối với phương tiện thương mại, đến nay có 06 đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia. Bao gồm vận tải hành khách 02 đơn vị và vận tải hàng hóa 04 đơn vị. Số lượng phương tiện được cấp phép hoạt động là 55 xe chiếm 11% hạn ngạch tổng số phương tiện vận tải thương mại của Việt Nam được phép hoạt động tại Campuchia

Đối với phương tiện phi thương mại, 9 tháng đầu năm đã cấp cho 1.220 lượt phương tiện hoạt động giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Trên đây là báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai 9 tháng năm 2018./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Các thành viên Ban CĐTMBG tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, QLXNK.

GIÁM ĐỐC



Bùi Khắc Quang